

# THƯ MỤC VỤ THÁNG 9/2022

Kính gửi quý Ông Bà Anh Chị Em,



Hoà mình vào nhịp sống của Giáo Hội Hoàn Vũ trong tháng 9, nhất là dõi mắt theo những ưu tư của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta cùng nhau hưởng ứng xoay quanh chủ đề **“Lắng nghe tiếng nói của thụ tạo”**. Đáp lại những trăn trở của vị cha chung, ngoài việc cầu nguyện, chúng ta cần phải sám hối và thay đổi lối sống cũng như điều chỉnh cách hành động của mình cho phù hợp với kế hoạch sáng tạo ban đầu của Đấng Tạo Hoá. Cho nên mỗi người chúng ta ngay từ hôm nay, hãy nghĩ đến thế hệ tương lai, đặc biệt là những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Hãy hành động vì một môi trường sống lành mạnh hơn, qua việc trồng cây xanh và bảo vệ môi trường qua việc phân loại rác thải ngay trong gia đình và xứ đạo của mình. Hãy để riêng chai nước và lon cho những nơi tái sử dụng lại để bảo vệ môi trường được tốt hơn.

Tháng 9 cũng là tháng nhận nhịp của các em học sinh chuẩn bị khai giảng năm học mới. Trường Giáo Lý & Việt Ngữ, sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể và Giáo Lý Tân Tòng của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức cũng đã bắt đầu ghi danh. Ngày 18/9 sẽ khai giảng Giáo Lý & Việt Ngữ và ngày 22/9 cho Lớp Giáo Lý Tân Tòng. Xin quý phụ huynh hãy sốt sắng ghi danh cho con em mình đi học và sinh hoạt trở lại. Đồng thời tôi cũng khuyến khích các phụ huynh và các bạn trẻ cùng cộng tác với chúng tôi tham gia trở thành Giáo Lý Viên hay Thầy dạy tiếng Việt cho con em của chúng ta. Cầu chúc các em sinh viên, học sinh có một năm học mới gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp nhờ siêng năng học tập và sự trợ giúp của ơn thánh Chúa.

Năm trước Giáo Xứ chúng ta đã làm hang đá Mừng Chúa Giáng Sinh rất đẹp ở bên ngoài Nhà Thờ được nhiều người yêu thích. Năm nay chúng ta cũng tiếp tục làm để mọi người Công Giáo cũng như ngoại giáo cùng đến xem khung cảnh mừng đón Ngôi Hai Thiên Chúa đã giáng trần. Tôi khuyến khích các Ca Đoàn, Đoàn Thể, Hội Đoàn cùng tham gia làm khuôn viên Nhà Thờ chúng ta trở thành Một Làng Belem Mới (New Bethlehem Town) để mọi người hân hoan cùng mừng Lễ Noel (từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Emmanuel, nghĩa là **"Thiên Chúa ở cùng chúng ta"**). Đây cũng là dịp để chúng ta gửi thông điệp hoà bình đến mọi người: **“Vinh danh Thiên Chúa trên trời - Bình an dưới thế cho người thiện tâm”**. Các Hội Đoàn sẽ tự gây quỹ hay mang đèn và những đồ trang trí từ nhà đến, để làm hang đá hoặc khung cảnh thành phố Bê-lem theo phong cách sáng tạo riêng của mình. Giáo Xứ sẽ phân chia khu vực cho mỗi Hội Đoàn tham dự. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chúng ta sẽ có Tĩnh Tâm Mùa Vọng (sẽ thông báo chi tiết sau) và Chương Trình Thánh Ca & Diễn Nguyện Giáng Sinh vào ngày Thứ Bảy 17 tháng 12 lúc 7:00pm. Mời các Ca Đoàn, Hội Đoàn và cá nhân cùng ghi danh tham dự. Ưu tiên cho những Ca Đoàn và Hội Đoàn ghi danh sớm.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Chúa chúc phúc lành cho các con thiếu nhi, học sinh, sinh viên, cho từng người, từng gia đình trong Giáo Xứ chúng ta.  
Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL  
Chánh Xứ